



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
21 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 21 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,441 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,377,410 ราย เสียชีวิต 88 ราย เสียชีวิตสะสม 24,334 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,153 ราย รักษาหายสะสม 3,112,737 ราย ยังรักษาอยู่ 240,339 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 470,594,544 (+951,957) ราย เสียชีวิต 6,099,757 (+2,169) ราย รักษาหาย 406,796,397 (+701,676) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ พม่า เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 17 เม.ย.นี้ สหรัฐอเมริกา ดร.แอนโธนี เฟาซี เตือน ชาวอเมริกันอาจต้องพบกับมาตรการล็อกดาวน์ จากการแพร่ระบาดของโควิดโอไมครอน BA.2 ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

กัมพูชา เปิดให้ผู้ฉีดวัคซีนครบโดสเข้าประเทศได้ไม่ต้องกักตัว **จีน** พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์ใหม่จากการระบาดครั้งล่าสุด มากกว่าร้อยละ 95 แสดงอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการป่วย/ การพัฒนาวัคซีนโควิด 19 เชื้อสายพันธุ์โอไมครอน มีความคืบหน้าเชิงบวก **อิสราเอล** พบอัตราการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๆ หรือค่า R number ของอิสราเอล เพิ่มจาก 0.97 เป็น 1.02 ซึ่งสะท้อนการกลับเข้าสู่การระบาดใหญ่ **เวียดนาม** เปลี่ยนเป้าหมายควบคุมการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด 19 แทนควบคุมการติดเชื้อ พร้อมเดินทางถอดโควิดออกจากบัญชีอันตรายเป็นพิเศษ

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, TNN, thejournalistclub)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ให้ความสำคัญกับการลดอัตราการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตให้ต่ำที่สุด และยังเป็นห่วงผู้ป่วยติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาตัวอยู่ใน รพ. ขณะนี้สูงถึง 1,432 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย อัตราครองเตียงร้อยละ 25.9 ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัว ข้อมูลจาก สธ.พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หรือได้รับวัคซีนครบ สามารถลดการติดเชื้อและเสียชีวิตลงได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ยังไม่มีวัคซีน รวมไปถึงให้เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และฉีดวัคซีนสำหรับเด็กให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า), เว็บไซต์ (มติชน, thejournalistclub, pptvhd36)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่สนใจโรคโควิด 19 จนละเอียดว่ามีโรคไข้เลือดออก พร้อมเตือนให้ระวังเป็นโรคไข้เลือดออกร่วมกับโควิด 19 โดยจะมีลักษณะอาการของโรคที่ต่างกัน เช่น ไข้เลือดออกจะมีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง มีจุดแดงขึ้นตามตัว แขนและขา ส่วนโรคโควิด 19 จะมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ และได้กลิ่นลดลง ทั้งนี้ พบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยพบผู้ติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ไม่มีอาการป่วย ส่วนที่มีอาการ ร้อยละ 50 จำแนกอาการย่อย คือ ไอและเจ็บคอ ร้อยละ 50, อ่อนเพลียเป็นไข้ ร้อยละ 30 - 40, ถ่ายเหลวร้อยละ 10 ทั้งนี้ อาการป่วยโควิดเริ่มใกล้เคียงไข้หวัด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือถ่ายเหลวให้ตรวจ ATK ทันที และที่ต่อระงับเพิ่มคือ ไข้เลือดออก

2. นโยบาย SAVE 608 by Booster Dose

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, sonthitalk, thejournalistclub, INN, ejan)

-นพ.สุเทพ เพชรหมาก หน.ผู้ตรวจราชการฯ เผย ขณะนี้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกและเข็มสองได้สูงตามเป้าหมาย แต่เข็มกระตุ้นยังฉีดได้เพียงราว 30% และมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด สธ.จึงให้ทุกจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มนี้ ตามนโยบาย “SAVE 608 by Booster Dose” โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด ส่วนลูกหลานต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและทำตัวเองให้ปราศจากเชื้อ (Self Clean Up) ก่อนเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน พร้อมขอ จ.มหาสารคาม ใช้ 6 กลยุทธ์ช่วยเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนกลุ่ม 608 มากขึ้น เป็นแนวทางจังหวัดอื่นนำไปปรับใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, Bangkokpost), เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, workpointtoday)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในภาคต้น พบเป็นกลุ่มคนสูงอายุที่มีโรคประจำตัว สาเหตุส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงอยากเชิญชวนให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ซึ่งจะมีลูกหลานเดินทางกลับไปเยี่ยม โดยข้อมูลของ คร.พบผู้สูงอายุที่รับเข็มกระตุ้นมีเพียง 4.2 ล้านรายเท่านั้น จากผู้สูงอายุที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 10 ล้านราย และผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ผ่านไปนานถึง 3 เดือน มีจำนวน 6 ล้านราย รวมถึงมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว 2.1 ล้านราย</p> <p>3. ยารักษาโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (workpointtoday)</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง ยารักษาโรคโควิด 19 ที่มีการใช้และกำลังจะนำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ Favipiravir, Remdesivir, Molnupiravir และPaxlovid ในด้านประสิทธิภาพ ปริมาณการใช้ รวมถึงค่าใช้จ่าย ว่า การรักษาโควิด 19 ผู้เชี่ยวชาญมีการติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้มาของแนวทางการรักษา จะมีการปรับเปลี่ยนตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งมีการประชุมของผู้เชี่ยวชาญตลอด โดยล่าสุดปรับปรุงแล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2565 แต่ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม และอาจมีการปรับปรุงแนวทางการรักษา ซึ่งมีการจำแนกความรุนแรงของโรค ยาตัวเลือกที่มีให้ใช้ การรักษาตามอาการ รวมทั้งฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, opt-news)</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ยา Paxlovid ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโรคโควิด 19 แบบรับประทานผ่านการรับรองจากอย. และอยู่ระหว่างการจัดหา ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้ามาช่วงกลางเดือนเมษายน ก่อนจะกระจายไปยังรพ.ต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ พบว่ายา Paxlovid มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงการนอน รพ.ลงได้ถึง 88% หากให้ยาภายใน 5 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ คอร์สการรักษา 1 คน จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก ศบค. เผย แผนการจัดซื้อยาสำหรับนำมารักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะถัดไปหลังจากมีการนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 2 ล้านเม็ด หรือ 50,000 คอร์สการรักษา เตรียมกระจายลงไปยังพื้นที่ต่างๆ เน้นจ่ายยาให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง โดยสธ.เตรียมนำเข้ายา Paxlovid ภายในกลางเดือนเม.ย.นี้ ช่วยลดความเสี่ยงการนอน รพ. ได้ร้อยละ 88</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>-นายมานพ ประทุมทอง ผอ.มูลนิธิสถาบันการแพทย์แผนไทยฯ จ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โควิดยังน่าเป็นห่วงยิ่งรัฐบาลใช้แผน เจอ-แจก-จบ จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยาहारากของมูลนิธิฯ มีสรรพคุณป้องกันและรักษาโควิดและหวัดใหญ่ ต้องเพิ่มกำลังการผลิต 100% คือวันละ 20,000-30,000 แคปซูล ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟ้าทะลายโจร แต่ผลข้างเคียงจะมีน้อยกว่า ทั้งนี้ มีการบอกปากต่อปาก กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มโรงงาน อปท. ห้างร้านทั่วประเทศ</p> <p>4. มาตรการผ่อนคลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-ศบค.ปรับระดับพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มจาก 44 จังหวัด เหลือ 20 จังหวัด ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือสีเหลืองจาก 25 จังหวัด เพิ่ม 47 จังหวัด รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีฟ้าหรือนำร่องท่องเที่ยวทั้งจังหวัดรวม 10 จังหวัด ทั้งนี้ ในพื้นที่ทุกสี ปิดสถานบริการและสถานบันเทิงที่คล้ายกันทุกชนิด โดยให้ปรับเป็นร้านอาหาร ส่วนพื้นที่สีส้มให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ ปรับเป็นร้านอาหารจำหน่ายอาหารแบบเปิดโล่งได้ แต่ยังห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ยกเว้นในพื้นที่สีฟ้า</p> <p>5. UCEP Covid Plus</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight)</p> <p>-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ของ สธ. รักษาฟรี UCEP Covid Plus ได้ทุก รพ., รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิที่มี รวมถึงมี ARI Clinic ให้การดูแลแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับแยกกักตัวที่บ้าน (OPSI) ตามนโยบาย เจอ-แจก-จบ ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ch7)</p> <p>-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า โรคทางเดินหายใจจากโควิด 19 ในประเทศไทยจะเริ่มเข้ารูปแบบการระบาดตามฤดูกาลหลังจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนทั้ง BA.1 และ BA.2 จบลงอย่างแน่นอน แม้ว่าจะไม่มีวัคซีนใดสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ดีพอในทุกช่วงอายุ แต่การได้วัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม สามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้ดีมาก รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ของประเทศในการป้องกันยังต้องเข้มข้นต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ได้มีการพูดคุยเรื่องภาวะ Long Covid อันตรายจริงหรือไม่ ในรายการ Covid Forum ที่มีคำตอบ พบภาวะ Long Covid</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สามารถเกิดขึ้นในผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาสุขภาพร่างกายจนแข็งแรง และในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของการตรวจหาเชื้อไม่พบแล้ว ผู้ติดเชื้อต้องคอยสังเกตอาการตนเอง และเมื่อพบอาการผิดปกติดังกล่าว ควรรีบเข้ารับการรักษาทันที</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เผย ในการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ว่า เขตสุขภาพที่ 4 เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยครบวงจร สามารถผลิตตำรับยาสมุนไพรกระจายให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 4 ใน 8 จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก และมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นทะเบียนแล้วถึง 107 รายการ รวมถึงมีการนำมาผสมในอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้จากนทพ.เพิ่มขึ้น</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2565 มีการใช้ยากัญชาแผนปัจจุบัน THC และ THC:CBD ไปแล้ว 274 ขวด ส่วนยากัญชาแผนไทยที่ใช้มากที่สุดคือ ยาน้ำมันเดชา สุขไสยาสน์ ยาทำลายพระเมรุ ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะนอนไม่หลับ เจ็บปวดเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์)</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ โดยเป็นหน่วยงานแรกของประเทศที่การพัฒนาวิธีการตรวจหาปริมาณกัญชาในเลือดผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาจากการรักษา หรือได้รับในรูปแบบอื่น คาดเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และรพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ร่วมมือศึกษาระดับสารออกฤทธิ์และเมแทบอลิไตน์ในพลาสมา และประสิทธิภาพการลดปวดของผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา 2 สูตร คือ น้ำมันกัญชาของ อภ. และน้ำมันกัญชาสูตรตำรับหมอเดชา รวมทั้งได้พัฒนาชุดตรวจสารสำคัญที่สำเร็จ เช่น ชุดตรวจปริมาณสารสำคัญ ทีเอชซี (THC) ในกัญชง เพื่อตรวจสอบปริมาณทีเอชซี ตามกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ในวันที่ 18 - 20 มี.ค. 2565 ณ เดอะฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา มีปชช. เข้าร่วมงาน ประมาณ 15,000 คน โดยคลินิกกัญชาเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 คน มาขอรับคำปรึกษาการใช้กัญชาในการรักษาโรค รับประทานน้ำมันกัญชา และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์กัญชาจากร้านค้าวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เฉลี่ยวันละ 150,000 บาท ซึ่งหลายวิสาหกิจชุมชนได้พบปะกับผู้ประกอบการ มีการติดต่อซื้อขายต้นกัญชาจากโรงงาน บริษัทที่จะนำกัญชาไปสกัด และสั่งซื้อสินค้าเพื่อไปขายต่อ ทั้งนี้ การจัดงานกัญชาครั้งต่อไปจะไปจัดที่ จ.บึงกาฬ ในวันที่ 23-25 มีนาคมนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p> <p>- การปลดล็อกพืชกัญชาและกัญชงไม่เป็นยาเสพติด แต่สังคมสนใจกัญชามากกว่ากัญชง ขนาดมูลค่าธุรกิจกัญชาใหญ่กว่าแต่กัญชงก็มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจเช่นกัน เรื่องสำคัญคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการเตรียมตัวนำกัญชา กัญชง มาใช้ในประโยชน์ในเชิงสุขภาพ และสร้างรายได้ ก่อนจะมีการปลดล็อกในวันที่ 9 มิ.ย.2565 นี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการกัญชง ต้องคำนึงในหลายประเด็น ได้แก่ เงื่อนไข/มาตรฐานการผลิตที่เข้มงวด การติดฉลากสินค้า การโฆษณา และการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรกัญชง เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสูง ความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งบริษัทกัญชงหลายแห่งในต่างประเทศแม้จะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะต้นทุนจาก โรงงานเครื่องจักรสกัด ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงสายพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย จากรายงานค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือเกินมาตรฐาน 9 จว.ติดต่อกันหลายวัน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และอุตรดิตถ์ พบพื้นที่ค่าฝุ่นสูงสุดที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แนะนำผู้ปกครองตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกนอกบ้าน เปลี่ยนให้เด็กทำกิจกรรมในบ้านแทน สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น หากเด็กมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์</p>	
<p>แผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า UN ได้ประกาศให้วันที่ 22 มี.ค.ของทุกปีเป็นวันน้ำโลก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดผลสำรวจน้ำประปาไทยเกินครึ่งตกเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพแย่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนไทย ปนเปื้อนเหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด์ ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านทุกจังหวัด ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ยึดแนวทาง 3 C: Clear-Clean-Chlorine ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัย</p>	
<p>เปิดคลินิกดูแลฟันผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร) - นพ.กฤษณ์ สกฤตแพทย์ นพ.สสจ.สระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดคลินิกผู้สูงอายุและศูนย์ร่วมสุข ต.ปากเพรียว ณ คลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ ดูแลรักษาฟันฟู สมรรถภาพ และการป้องกันโรคที่เหมาะสมแบบครบวงจร ลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อครอบครัว ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพเทศบาลเมืองสระบุรี ด้านสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากรในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย</p>	-
<p>วันอสม.แห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 20 มี.ค. ของทุกปีเป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้อสม. และ อสส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 1,050,306 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด เป็นกลไกสำคัญที่ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชั้นปฐมภูมิ อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เน้นย้ำนโยบายเดินทางสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขตั้งแต่วินิจฉัยโรค โดยมีเป้าหมายเพิ่มความชำนาญของเจ้าหน้าที่ อสม. ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อให้ระบบการดูแลสุขภาพคนไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น</p>	
<p>ตำรับยาสมัญพระนารายณ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) - รศ.โรจน์ คุณอนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มธ. เผย มธ.ได้ศึกษาวิจัยตำราพระโอสถพระนารายณ์ ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณหนึ่งผูกที่แพทย์หลวงในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีอายุมากกว่า 400 ปี ว่า ขณะนี้ได้มีการฟื้นฟูยาตามตำราพระโอสถพระนารายณ์แล้ว 4 ตำรับ ได้แก่ 1.ยาทาพระเส้น 2.ยาอังคพระเส้นตั้งให้หย่อน 3.น้ำมันมหาจักร และ 4.ยาหอมดม โดยศึกษาใช้ภายนอก ก่อนส่งให้รพ.สธ. หลายแห่งใช้ และกรมทหารราบที่ 31 จ.ลพบุรี รวมทั้งหมอฟันบ้านสมเด็จฯเข้ารับการอบรมตำรา ฯ จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ "สืบสานภูมิปัญญา ตำราโอสถพระนารายณ์" ทั้ง 4 ตำรับดังกล่าว แจกให้ผู้สนใจเพื่อเผยแพร่ตำรับยาและรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 222 ปีอีกด้วย</p>	